

Số: **693** /BXD-PTĐTHà Nội, ngày **21** tháng 02 năm 2020V/v triển khai thực hiện phát triển  
đô thị thông minh bền vững Việt Nam

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phát triển đô thị thông minh là một xu thế hiện nay đang được nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm và thúc đẩy triển khai thực hiện. Nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam cũng đang tích cực nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện định hướng phát triển đô thị thông minh trên địa bàn. Tuy nhiên, việc thực hiện xây dựng đô thị thông minh trong giai đoạn hiện nay cũng còn có nhiều khó khăn do sự hạn chế về kinh nghiệm, hình mẫu thí điểm cũng như tri thức về việc này, có nguy cơ gặp phải những rủi ro do cả các nguyên nhân khách quan và chủ quan, dẫn đến lãng phí trong quá trình đầu tư. Do đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030 (tại quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018, sau đây gọi tắt là Đề án 950), nêu rõ các quan điểm và nguyên tắc xuyên suốt trong xây dựng đô thị thông minh bền vững ở Việt Nam.

Để đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án 950, Bộ Xây dựng là cơ quan thường trực của Đề án đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chú trọng một số nội dung như sau:

1. Phát triển đô thị thông minh phải phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị của quốc gia và địa phương, đặc biệt phải phù hợp với đặc thù của từng địa phương.

Trong quá trình triển khai xây dựng đề án phát triển đô thị thông minh phải thống nhất với các quan điểm và nguyên tắc của Đề án 950, lấy người dân làm trung tâm, hướng tới mục tiêu để mọi thành phần trong xã hội có thể được thụ hưởng lợi ích, tham gia đầu tư xây dựng và giám sát, quản lý đô thị thông minh thông qua việc sử dụng các phương tiện hỗ trợ công nghệ thông tin truyền thông (ICT) và các phương tiện khác góp phần nâng cao sức cạnh tranh, nâng cao tính tinh gọn, hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền đô thị, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, năng lượng và các nguồn lực phát triển để cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường sống đô thị, kích thích tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội.

Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển đô thị thông minh cần đảm bảo tính trung lập về công nghệ, đảm bảo an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, đảm bảo tính thống nhất và tối ưu hóa dựa trên Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh.

2. Trong giai đoạn hiện nay, phát triển đô thị thông minh cần ưu tiên thực hiện 03 nội dung cơ bản: Quy hoạch đô thị thông minh; Xây dựng và quản lý đô thị thông minh; Cung cấp các tiện ích đô thị thông minh cho các tổ chức, cá nhân trong đô thị với Cơ sở nền tảng là Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và hệ thống hạ tầng ICT trong đó bao gồm cơ sở dữ liệu không gian đô thị thông minh được kết nối liên thông và hệ thống tích hợp hai hệ thống trên.

Quan tâm thúc đẩy đổi mới tư duy trong quy hoạch và quản lý phát triển đô thị, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế đô thị ngay từ quy hoạch đô thị. Chỉ đạo nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong các bước lập quy hoạch đô thị cũng như quản lý thực hiện quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng phát triển đô thị thông minh theo quy hoạch.

Chú trọng và ưu tiên xây dựng cơ sở dữ liệu đô thị thông minh, liên thông, đa ngành để phục vụ nhiều nhiệm vụ khác nhau của địa phương như xây dựng đô thị thông minh, chính phủ điện tử, cải cách hành chính. Đồng thời, khi lựa chọn giải pháp công nghệ phải đồng bộ với giải pháp phi công nghệ, bố trí nhân sự, phân công tổ chức thực hiện, nguồn tài chính.

3. Cần xác định rõ tầm nhìn tổng thể cũng như lựa chọn lĩnh vực cụ thể được ưu tiên giải quyết phù hợp với các nhu cầu đặc thù của địa phương, đồng thời duy trì và phát huy được giá trị bản sắc trong tổng thể xu thế chung, không thực hiện dập khuôn, cứng nhắc, tự phát, tràn lan, theo phong trào. Khuyến khích thúc đẩy sự quan tâm, thu hút đầu tư từ các nguồn vốn ngoài ngân sách, sự hỗ trợ nguồn lực của quốc tế, hỗ trợ ODA để nâng cao hiệu quả thực hiện.

4. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về tình hình triển khai thực hiện đô thị thông minh và các dự án đầu tư xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Văn bản xin gửi về Bộ Xây dựng **trước ngày 15/3/2020** kèm theo 01 bản mềm gửi về địa chỉ email: [phattriendothi.uda@gmail.com](mailto:phattriendothi.uda@gmail.com). Sau khi nhận được báo cáo, Bộ Xây dựng sẽ làm việc cụ thể với một số địa phương.

Bộ Xây dựng chân thành cảm ơn sự quan tâm của các địa phương đối với công tác xây dựng, phát triển đô thị thông minh trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện Đề án 950 trong thời gian tới./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, PTĐT.

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**



**Nguyễn Tường Văn**